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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ.2561 

วันที่   6  เดือนธันวาคม   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.   ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  สบิเอกวันชัย สังขส์ุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

2.  นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

3.  นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.  นายสักการ  ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

5.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

6.  นางศิริกานต์ อุนจะนํา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7.  นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

8.  นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

9.  นางชินากานต์ เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

10.นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

11.นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี   นักวิชาการสุขาภิบาล 

12.นางสาวอรุณรัตน์ โกเสส   พยาบาลวิชาชีพ 

13.นายพีราวัชร์ เขียววาท  วิศวกรโยธา 

14.นางลําดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

15.นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

16.นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

17.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

18.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 

19.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 

     เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลตําบล

สันป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลสันป่าตอง   ทําหน้าที่ประธานใน   

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

นายสักการ  ณิยกูล  1. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทงประจําปี พ.ศ.2561  ที่ผ่านมา  มีข้อปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมี

การปรับแพให้กว้างขึ้นเพ่ือประชาชนที่มาใช้ทานํ้าไดเ้ดนิไปลอยกระทงสะดวกขึน้   

  2. วันสิ่งแวดล้อมไทย ที่เทศบาลได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนน่ิงเดย์  ในวันที่  

4  ธันวาคม  2561  ณ  เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ

เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  และ

ขอเสนอให้มีการจัดกิจกรรม 5 ส หรือบิ๊กคลีนน่ิงเดย์เดอืนละ  1  ครัง้   

  3. เตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา       

สริิวัฒนาพรรณวด ี  ซึ่งพระราชทานวโรกาศกําหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO 

BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE FRIEND CONNER) และติดตามผล

การดําเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่  ในวันพุธที่  

16 มกราคม  2562  เทศบาลตําบลสันป่าตองได้รับมอบหมาย  ให้จัดเตรียม

อาหารกลางวัน  นํ้าด่ืม  สําหรับนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 6,000 คน  

จํานวน  2  มื้อ   ซึ่งค่าอาหารกลางวันดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

ระเบียบฯ จะต้องมีการประชุมหารือกันอีกคร้ังหน่ึง  และขอมอบหมายให้กอง

ช่าง กองสาธารณสุข และงานป้องกัน  ได้ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณที่

พระองค์ท่านจะเสด็จผ่าน  บริเวณหน้า ธกส. สันป่าตอง  หน้าที่ว่าการอําเภอ

สันป่าตอง   และบริเวณพื้นที่ในเทศบาลตําบลสันป่าตอง  ให้ดูแลทําความ

สะอาดให้เรียบร้อย  จัดซื้อธงประจําพระองค์  เปลี่ยนธงชาติบริเวณสะพานลํา

เหมืองแม่กุง้  สําหรับรายละเอียดอื่นจะมีการประชุมหารือกันอีกคร้ังหน่ึงในวันที่  

11  มกราคม  2562  และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกคร้ังหน่ึง  สําหรับการ

จัดเตรียมสถานที่ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมโต๊ะหน้าขาว  เก้าอี ้ 

อําเภอสันป่าตองจะแจ้งรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง   สําหรับงานในวันที่  16  

มกราคม  2562  เร่ิมงานประมาณ  10.00 น.  มีนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคมและนักเรยีนจากโรงเรียนในพืน้ที่อําเภอสันป่าตอง จํานวน 3,000 คน   

มีการแสดงของศิลปินหลายท่านมาแสดง 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนพฤศจกิายน  2561   

ประชุมเมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน   2561 

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที ่ประชุมตรวจสํา เนารายงานการประชุม   ประจํา เดือน

พฤศจิกายน  พ.ศ.2561   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจํา เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    8  พฤศจิกายน  2561 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   -ไมม่ี- 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

   -ไมม่ี- 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5.1 โครงการมือถือเก่าไป  ชีวิตใหม่มา 

นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี เทศบาลตําบลสันป่าตอง  ได้ประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิต

ใหม่มา  ได้รับบริจาคจํานวน 35  เคร่ือง  ซึ่งได้รวบรวมและจัดส่งเพ่ือ นํา         

รีไซเคิล  นํารายได้มาจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในท้องที่ทุรกันดาร   ซึ่งสามารถบริจาคได้ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2561  

เป็นการรณรงค์รอบที่   2    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาเทศบาล  

เจ้าหน้าที่เทศบาลสามารถนํามือถือเก่ามาบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคที่ต้ัง

บรเิวณหน้ากองคลัง 

นายสุพล  กันทาสม  สําหรับโครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทํา

เป็นรอบที่  2 แลว้   รอบแรกไดป้ระชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการบริจาคแต่

อย่างใด  ซึ่งโทรศัพท์มือถือน้ันถือเป็นขยะอิเลคทรอนิกส์หากเก็บไว้ก็ไม่ได้มี

ประโยชน์ถอืเป็นขยะอันตรายดว้ยซ้ําเพราะเป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์แต่หากนํามา

บรจิาคก็สามารถทําประโยชน์ได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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 5.2 โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสูก่ารพัฒนาอย่างย่ันยืน 

นายสุพล กันทาสม  โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน เทศบาลตําบล

เวียงพร้าวจัดอบรมสมาชิกเครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ  

30  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  กํานัน 

ผู้ใหญบ่้าน  แกนนําชุมชน   

  สําหรับกิจกรรมแรกคือการเก็บข้อมูลพัฒนาตําบล  ซึ่งต้องเก็บข้อมูลใน

พ้ืนที่เทศบาลตําบลสันป่าตอง   กิจกรรมที่สองคือการสร้างนักสื่อสารทาง

เทศบาลไดส้ง่ตัว  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล และ จอ.สุวัธชัย  

กลอบคํา  นายช่างไฟฟ้า   กิจกรรมอบรมนักวิจัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม 

ได้แก่  ปลัดเทศบาล  นายสุพล   กันทาสม  นายวิรัตน์  วิริยาสกุล    และ

นางสาวเสาวลักษณ์   สุขเขียว  ในขั้นต่อไปจะนําคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา

เทศบาล  ผู้นําชุมชน  กํานันผู้ใหญ่บ้าน   ประธานกลุ่มต่าง ๆ เข้าไปอบรมใน

พ้ืนที่เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ในรุ่นหน่ึงจะมีการ

อบรมอยู่จํานวน  2  แห่ง กล่าวคือแต่ละรุ่นจะอบรมเพียง  60  คน    ได้

ปรกึษาปลัดเทศบาลตําบลสันป่าตองแล้ว  จึงเห็นควรสง่ตัวแทนแต่ละกองงานผู้

ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  11  ท่าน  ขอ

ฝากกับรองประธานสภาเทศบาลได้ประสานสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเข้าร่วม

โครงการ  สําหรับผู้แทนชุมชนจะต้องเลอืกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป 

กําหนดจัดอบรม  10  รุ่น  รายละเอียดดังนี้ 

  รุ่นที่  1    วันที่  21-25 มกราคม 2562  

  รุ่นที่  2   วันที่  28  มกราคม  2562 – 1 กุมภาพันธ์  2562 

  รุ่นที่  3  วันที่  4 – 8  กุมภาพันธ์  2562 

  รุ่นที่  4  วันที่  11 – 15  กุมภาพันธ์  2562 

  รุ่นที่  5  วันที่  25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม  2562 

  รุ่นที ่ 6  วันที่  4 – 8 มีนาคม  2562 

  รุ่นที่  7 วันที่  11 – 15  มีนาคม  2562 

  รุ่นที่  8  วันที่  18 – 22  มีนาคม  2562 

  รุ่นที่  9  วันที่  25 – 29  มีนาคม  2562 

  รุ่นที่  10 วันที่  1 – 5  เมษายน  2562 

  หากที่ประชุมสนใจที่จะเข้าร่วมอบรมในรุ่นใด  สามารถแจ้งความ

ประสงค์ที่กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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 กองการศึกษา  

 5.2  รายงานการจัดงานประเพณีย่ีเป็ง  ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  สรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการลอยกระทง  (ประเพณีย่ีเป็ง)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 รายการจัดซือ้ / จัดจ้าง 

1. จัดซือ้วัสดุไฟฟ้าตกแตง่ซุ้มประตูและบรเิวณท่านํ้า จํานวน 4,450.-บาท 

2. จัดจ้างรถแบ๊คโฮเพ่ือปรับพืน้ที่ทําท่านํ้า  จํานวน 3,000.-บาท 

3. จัดจ้างทํากระทงใหญ่ประดับท่านํ้า   จํานวน 4,500.-บาท 

4. จัดซือ้วัสดุทําบันไดลงท่านํ้า    จํานวน 3,718.-บาท 

5. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์สําหรับตกแตง่บรเิวณท่านํ้า จํานวน 4,680.-บาท 

6. จัดจ้างติดต้ังไฟราวบรเิวณท่านํ้าและริมคันคลอง จํานวน 4,500.-บาท 

7. จัดจ้างทําซุ้มประตูป่า ติดต้ังร้ัวกันตกบริเวณท่าและริมคลอง จํานวน 

15,000.-บาท  

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ค่า เบี้ย เลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ ไปปฏิบั ติราชการนอกที่ ต้ั งสํานักงาน           

ณ  บริเวณท่านํ้าลอยกระทง  จํานวน  6  ราย  ระหว่างวันที่  21 – 22  

พฤศจิกายน 2561  ต้ังแต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. จํานวนเงิน  960.-บาท   

ต้ังงบประมาณไว้เป็นเงิน    60,000.-บาท   

ใช้ไปทั้งส้ิน     40,808.-บาท 

คงเหลอื     19,192.-บาท 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในปีนีส้ังเกตว่าประชาชนมาร่วมกิจกรรมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  คาดว่าใน

ปี พ.ศ.2562  น่าจะมีการประกวด และกิจกรรมหลากหลาย  ซึ่งเทศบาลไม่ได้

จัดโครงการมาหลายปีแลว้  สําหรับท่านํ้าในปีนีไ้ฟสว่างมากไป  ทําให้ไม่ค่อยเห็น

ไฟของถางประทีป  ดูไม่เป็นธรรมชาติ    

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านที่ไดม้ีส่วนร่วมในโครงการประเพณี

ลอยกระทง ปี 2561 ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะ จอ.สุวัธชัย  กลอบคํา  ซึ่งช่วย

เหลอืหลาย ๆ ด้าน และนายเสรี  บุญเน่ือง  งานป้องกัน  ช่วยประสานงานและ

ดูแลความเรียบรอ้ยในงาน 

  จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาจุดประทัดบริเวณมุมอับที่แสงไฟส่องไปไม่ถึง  ในปี

ต่อไปจะตอ้งเพ่ิมแสงสว่างบริเวณโดยรอบ   
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ได้รับคําช่ืนชมจากประชาชนในพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจัดสถานที่  

ท่านํ้า  ซุ้มสําหรับถ่ายภาพ  แสงสว่างในบรเิวณงาน  และขอเพ่ิมเติมเร่ืองเคร่ือง

เสยีงเน่ืองจากบริเวณงานไม่มีเสียงเพลงในงาน  ขอเพ่ิมไฟบริเวณแยกไปลําพูน  

แยกบ้านไร่   

ที่ประชุม  รับทราบ   

กองช่าง 

 5.3   

 นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  ในวันน้ี นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

รก.ผู้อํานวยการกองช่าง  ได้ลาพักผ่อน  ข้าพเจ้าจงึขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  สําหรับงานกองช่าง  งานก่อสร้าง  รับคําร้อง งานพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่าง ๆ   สําหรับโครงการก่อสร้างปัจจุบันดําเนินการ  4  โครงการ      

ส่งมอบงานไปแล้ว  2  โครงการ  อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย  2  โครงการ  

โครงการหอกระจายข่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและส่งมอบงานแล้ว  สําหรับ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าบ้านกลางทํายังไม่แล้วเสร็จ  และชุมชนหลัง

ตลาดเป็นเงินเหลอืจ่ายจากโครงการบ้านพักป่าไม้  โครงการบ้านพักป่าไม้มีเงิน

เหลอืจ่ายจากผู้รับจ้างที่ย่ืนสอบราคา  และมีเงินจากค่าปรับ   สรุปโครงการ

รับเงินไปแปดแสนกว่าบาท  เป็นโครงการที่ทางกองช่างไดทุ้่มเทและควบคุมงาน

อย่างเข้มงวด   งานระบบประปาของหมู่บ้านสิริเชียงใหม่  คาดว่าจะส่งหนังสือ

มาถึงเทศบาลประมาณอาทิตย์หน้า  และคาดว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณหน่ึงล้าน

แปดแสนบาทถ้วน  และได้ประสานให้เขียนข้อความเพ่ิมเติมว่าทั้งนี้เทศบาล

สามารถอุดหนุนงบประมาณเพ่ือลดการต้ังจ่ายของการประปาต่อไป  คาดว่า

อาจจะลา่ช้าไปบ้าง  สําหรับโครงการที่ของบประมาณอุดหนุนในปีงบประมาณ 

2563  จะมีเร่ืองโครงการงบพัฒนาแหล่งนํ้า  ในเทศบาลไม่มีพื้นที่พัฒนาจึงไม่

สามารถดําเนินการได้  โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ซึ่งปี 2563  ไม่มี

โครงการดังกล่าว  เร่ืองถนนกองช่างร่วมกับฝ่ายแผนงานฯ  ได้ส่งโครงการไป  

ของบประมาณ สําหรับปัญหาในการทํางาน  เป็นเร่ืองของการปฏิบัติงาน

เกีย่วกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้าง   จึงขอ

ความร่วมมือและขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หากมีการก่อสร้าง

อาคารให้เข้ามาติดต่อกองช่างก่อนดําเนินการเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาต่อไป  

ในพ้ืนที่เทศบาลจะเห็นว่ามีลําเหมืองอยู่ในพืน้ที่หลายแห่ง  ซึ่งลําเหมืองบางแห่ง 
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 ในสภาพปัจจุบันไม่ได้คงสภาพลําเหมืองแล้ว  แต่ยังปรากฏในโฉนดที่ดินอยู่     

ทําให้ประชาชนไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างในที่ดินได้  หากจะแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวจะตอ้งดําเนินการต้ังขอ้บัญญัติท้องถิ่นรองรับซึ่งได้เคยชี้แจงให้ทราบใน

การประชุมสภาเทศบาล  สําหรับการดูแลสถานที่บริเวณสํานักงานเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง  เช่น  การตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารสํานักงาน  และดูแลเร่ือง

ดังกล่าวอยู่ได้แก่  กองช่าง กองสาธารณสุข  และงานป้องกัน   จึงขอหารือที่

ประชุมหากจะมีการแบ่งงานจะดําเนินการเช่นไร   เพ่ือป้องกันไม่ให้งานไปหนัก

อยู่ที่กอง/งานใดมากเกินไปหรือไม่ 

นายสักการ ณิยกูล  กองช่างจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน  หากไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถดําเนินการ  เหมือนกรณีก่อสร้าง

อาคารที่ มีปัญหาอ ยู่ทุ กวัน นี้  เ น่ืองจาก ไม่ยอมแก้ ไข ให้ถูก ต้องตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร หากจะรื้อถอนอาคารจะต้องขออนุญาตหรือไม่ 

นายสักการ ณิยกูล  กรณีดังกล่าวจะต้องมาขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

หากไม่สะดวกสามารถโทรมาสอบถามได้ที่กองช่างได ้ เพ่ือความถูกต้อง 

นายธีรภัทร หลอดเข็ม  การก่อสร้างอาคารไปกอ่นแล้วมาขออนุญาตที่หลังน้ัน  สามารถอนุโลม

ให้กระทําได้หากกอ่สร้างถูกต้อง  แตป่ัญหาที่เกิดขึน้คือมีการก่อสร้างไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  และเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้หยุดกระทําและ

แก้ไขให้ถูกต้องก็ไม่ทําตามทําให้เกิดปัญหาไปเร่ือยๆ  สําหรับระยะเวลา

ดําเนินการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใช้เวลาดําเนินการรายละ  10 วันทําการ  

หากจะย่ืนตอนเช้าและขอใบอนุญาตในช่วงบ่ายน้ันไม่สามารถดําเนินการได ้ 

เพราะนายช่างต้องออกไปตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

  ขอหารือเร่ืองคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ต้องมาจากการประชาคม  

ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ยกเลิกไปต้ังแต่ปี พ.ศ.2553  แล้ว  ระเบียบฯ ที่ใช้

ปัจจุบันไมต้่องมาจากที่ประชุมประชาคมสามารถแตง่ต้ังได้เลย โดยระเบียบระบุ

ไว้ดังน้ี  กรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องประกอบไปด้วย  (1)ประธานกรรมการ 

(2) กรรมการ  2  คนที่แต่งต้ังจากข้าราชการ กรณีที่มีเหตุจําเป็นต้ังบุคคลอื่น

ต้ังได้ไม่เกิน  2  คน  หากเสนอให้ผู้ใหญ่บ้านเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือมาเป็น

กรรมการตรวจการจา้งจะดหีรือไม ่  
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นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอหารือที่ประชุม  เน่ืองจากกรรมการตรวจการจ้างของชุมชนมะจําโรง 

ได้เสียชีวิตลง  ไม่ทราบว่าจะต้องแต่งต้ังบุคคลอื่นแทนหรือไม่  และมีอีกคนที่

ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่  ไมท่ราบว่าจะต้องแต่งต้ังผู้ใดแทน 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  สําหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ

ชํานาญ  ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเรียนจบมาทางด้านวิศวกร  อาจเป็น

ผู้รับเหมาหรือชา่งก่อสร้างในหมู่บ้านก็ได ้

 ที่ประชุม  รับทราบ   

 กองคลัง 

 5.4 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2562  เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน  2561  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  ขอแจ้งเร่ืองภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน  จะประกาศใช้ประมาณ

เดอืนมกราคม พ.ศ.2563  กรมก็เร่งดําเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ดิน

ได้รับครบแลว้  ราคาประเมินของธนารักษ์ก็ได้รับครบแล้ว  ในส่วนของเทศบาล

การใช้ประโยชน์ในที่ดินสิ่งปลูกสร้างจะต้องถูกต้องเป็นจริง  มีสองกรณีคือ เก็บ

ภาษีและไม่เก็บภาษี  ช่างและจัดเก็บจะตอ้งตรวจสอบให้ข้อมูลตรงกัน 

สรุปรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561  

ดังน้ี 

  รายรับตามงบประมาณ  ประมาณการไว้  56,672,500.-บาท  ได้รับ

งบประมาณต้ังแต่  3 – 31 ตุลาคม  2561 จํานวน 10,282,183.03  บาท    

ได้รับงบประมาณในเดอืนพฤศจิกายน  2561 จํานวน 2,208,119.33 บาท      

รวมทั้ งสิ้ น   12,590,302.36  บาท รายรับ ตํ่ากว่ าประมาณการ   

44,082,197.64  บาท     

  รายจ่ายตามงบประมาณ  ประมาณการไว้   56,670,550.-บาท  

จ่ายต้ังแต่  3 – 31  ตุลาคม  2561   จํานวน  4,112,536.27  บาท  

รายจ่ายในวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2561  จํานวน  3,247,307.57  

บาท   รวมทั้งสิ้น  7,359,840.84  บาท รายจ่ายตํ่ากว่าประมาณการ  

49,310,709.16  บาท 
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  ข้อ 2. รายละเอียดเงินรับเงินฝากต่าง ๆ  จํานวน  11  รายการ  

งบประมาณ   1,360,280.35  บาท   

  ข้อ  5. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2560 จํานวน  3  

รายการ  งบประมาณ   2,128,000.-บาท 

  ข้อ 6. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หมวด

ค่าครุภัณฑ์  จํานวน 24 รายการ  งบประมาณ   1,949,260.-บาท  และ

หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  จํานวน  17  รายการ  งบประมาณ  

2,612,700.-บาท  รวมงบประมาณ   4,561,960.-บาท 

 ส านักปลัดเทศบาล 

 5.5 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

 - ค่าไฟฟ้า  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหล่อลื่น  ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ.2561 

นางสาวอรทัย  โฮตา  สรุปค่าใช้จา่ยดา้นพลังงาน  รายละเอียดดังนี้ 

    ค่าไฟฟ้า 

-ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม  2561    จํานวน  14,997.79  หน่วย   เป็นเงิน    

70,359.39  บาท 

-ค่าไฟฟ้าเดอืนพฤศจิกายน  2561    จํานวน  11,401.31  หน่วย   เป็นเงิน    

56,215.03  บาท 

    ใช้น้อยกว่าเดอืนที่ผ่านมา   456.66  หน่วย  เป็นเงิน   937.06  บาท 

 ต้ังงบประมาณไว้  600,000.-บาท  ใช้ไป  70,359.39  บาท คงเหลอื   

529,640.61 บาท 

    ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

 ต้ังงบประมาณไว้  450,000.-บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 32,589.40 บาท  

คงเหลอืงบประมาณ  417,410.60  บาท      

 ค่านํ้ามันเดือนตุลาคม 2561   ใช้ไป  1,049.21 หน่วย เป็นเงิน   

33,409.60  บาท  และเดือนพฤศจิกายน  2561  ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จาก

สหกรณ์การเกษตรแตอ่ย่างใด 

ที่ประชุม  รับทราบ   
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 5.6 สรุปเรื่องร้องเรยีน  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (งานนิติการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  สําหรับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  งานนิติการแจ้งว่าไม่มีเร่ือง

ร้องเรียนแตอ่ย่างใด 

ที่ประชุม  สําหรับวาระเร่ืองรอ้งเรียนน้ัน ควรเปลี่ยนเป็นสรุปคําร้องจากประชาชน 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสักการ  ณิยกูล  การดูแลอาคารสถานที่น้ันที่กองช่างเสนอน้ัน  เดี๋ยวจะขอประชุมหารือ

กับผู้อํานวยการกองแตล่ะกองต่อไป 

  ในวันที่  7  ธันวาคม  2561   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกลาง  

ได้ขอเชิญนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วม

ประชุมหารือในการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวด ี  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม  จึงขอแจ้งให้ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทราบและเข้า

ร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกลา่วต่อไป 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ เทศบาลเมืองกระทู้  จังหวัดภูเก็ต  จะมาทัศนศึกษาดูงานการบริหาร

จัดการผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลสันป่าตอง   ในวันที่  7  ธันวาคม  2561  

เวลา  13.30  น.   จํานวน  18  คน   สําหรับอาหารว่างและเคร่ืองดื่มได้

ประสานกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลสันป่าตองเรียบรอ้ยแล้ว 

นายสุพล  กันทาสม  สําหรับเทศบาลเมืองกระทู้     ที่มาศึกษาดูงานของเทศบาลตําบล

สันป่าตองน้ัน  จะเป็นทีมผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ในส่วนตัวมีความเห็น

ว่าหากสมาชิกสภาเทศบาลว่างเว้นจากภารกิจควรมาร่วมต้อนรับพร้อมกันตาม

วัน เวลาดังกลา่วข้างต้น 

นายสักการ  ณิยกูล    สําหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกที่เทศบาลจัดโครงการทําความสะอาดถือเป็น

โครงการที่ดี  ควรจัดปีละคร้ัง   

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี  2562  ขอหารือที่ประชุมซึ่งทุก ๆ ปีที่ผ่าน

มาเทศบาลได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนมาร่วมจัดงานกับ

เทศบาล  โดยเทศบาลเป็นผู้จัดซื้อของรางวัลและขนมไปให้  สําหรับในปีน้ีมี

ความคิดเห็นว่าควรให้แต่ละกองงานได้ร่วมจัดกิจกรรมเอง  ให้แต่ละกองงานได้

จัดกิจกรรมที่ประชุมมีความเห็นเป็นเชน่ไร 

นายสักการ  ณิยกูล  สําหรับกิจกรรมวันเด็ก จัดเต้นท์กิจกรรมแต่ละกองงาน จัดกิจกรรมให้

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้มาทํากิจกรรม  สําหรับรายละเอียดให้กอง

การศึกษาไดนั้ดประชุมหารือกันอีกคร้ังหน่ึง 
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นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ อําเภอสันป่าตอง  ได้แจ้งมติคณะกรรมการอํานวยการศูนย์อํานวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  ในการประชุม คร้ังที่  2/2561  เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  2561  ในการแก้ไขปัญหาการสนับสนุนงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกัน  และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 

ที่ 5/2561  ลงวันที่  4 เมษายน  2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณา

ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถอุดหนุนงบประมาณดําเนินการตามภารกิจได้ 

  ในโอกาสนี้ขอเรียนหารือที่ประชุม เร่ืองแนวทางการศึกษาดูงานของ

หน่วยงานอื่น  เน่ืองจาก ช่วงนี้จะเห็นว่ามีองค์กรปกครองอื่นมาดูงานบ่อย

พอสมควร และมีติดต่อมาขอดูงานอยู่เร่ือย ๆ  ไม่ทราบว่าในเร่ืองดังกล่าวมี

แนวทางอย่างไร   

นายสักการ  ณิยกูล  หากมาขอดูงานโดยเพียงแค่แวะมาถ่ายภาพ  หรือเพราะเป็นทางผ่าน    

ก็ไม่สะดวกจะรับ  แต่หากมาดูงานเฉพาะเร่ืองมาศึกษางานจริง ๆ เช่น ดูงาน

เร่ืองสตรี  เร่ืองผู้สูงอายุ  เทศบาลตําบลสันป่าตองยินดต้ีอนรับทุกแห่ง   แต่หากมา

ดูงานบ่อย ๆ ก็จะสิ้นเปลอืงงบประมาณของเทศบาล  ควรพิจารณาเป็นรายแห่งไป   

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร เน่ืองจากใกล้สิ้นปีแล้ว  ไม่ทราบว่าเทศบาลจะแจกปฏิทินให้แก่

ประชาชนหรือไม่ เมื่อไร  และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าเทศบาลจะจัดหรือไม่ 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  สําหรับปฏิทินทางร้านค้าจะจัดส่งมาให้เทศบาลภายในวันที่   11 

ธันวาคม 2561  

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

     ขอปิดการประชุม  เลกิประชุมเวลา    16.00  น. 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกประชุม 

                           (   นางสาวอรทัย   โฮตา   ) 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

(ลงช่ือ)............... .............................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                         (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

           นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาราชการแทน 

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ 


